

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ( Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2021)**

Thực hiện Kế hoạch số 867/KH-HĐND ngày 02/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giám sát công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2021, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn huyện như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN MA TUÝ TRONG THANH THIẾU NIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN**

##### **1. Tình hình tội phạm ma túy**

Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Triệu Sơn, công tác phòng chống ma túy đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, lãnh đạo, triển khai toàn diện trên các mặt như: vận động, tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trấn áp, đưa đối tượng đi trung tâm cai nghiện...nhờ đó đã thu được nhiều kết quả quan trọng, phát huy được vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các lực lượng ban, ngành và của QCND; tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác TP của quần chúng được nâng lên.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Triệu Sơn vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy, vẫn còn tồn tại một số điểm bán lẻ ma túy và một số đối tượng bán lẻ ma túy lưu động. Do một số nguyên nhân như: điều kiện tự nhiên thuận lợi; các tuyến đường giao thông giữa các vùng, khu vực đã được thông suốt; do ảnh hưởng của hội nhập, lối sống ăn chơi hưởng thụ của một bộ phận thanh, thiếu niên...

Hiện nay các đối tượng ma túy hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt. Tội phạm về ma túy có sự liên kết mật thiết chặt chẽ với nhau nên khi bị phát hiện, bắt giữ đối tượng luôn tìm cách tẩu tán, che dấu, không tố giác đồng bọn, trốn tránh sự phát hiện, đấu tranh, xử lý của cơ quan chức năng, thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch hoạt động phạm tội, thời gian không cố định ở các nhà nghỉ, quán cà phê, ngoài cánh đồng vắng hoặc sử dụng các nhà kiên cố, khép kín khó đột nhập để hoạt động phạm tội gây khó khăn trong công tác theo dõi, giám sát và nắm tình hình hoạt động các đối tượng. Qua rà soát đến tháng 6 năm 2021 trên địa bàn toàn huyện có khoảng 142 đối tượng nghiện ma túy, 180 đối tượng nghi nghiện ma túy. Số đối tượng nghiện ma túy ngày càng tăng chủ yếu là lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên hu

hông, ăn chơi đua đòi, thiếu hiểu biết về pháp luật, các đối tượng thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình bị các đối tượng rủ rê, lôi kéo.

Hiện nay ngoài những loại ma túy truyền thống như heroin, ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc) còn xuất hiện thêm các chất kích thích gây nghiện khác như ketamin, cỏ mỹ. Trong thời gian dịch COVID-19 phần lớn các đối tượng có xu hướng sử dụng trái phép chất ma túy trong các quán karaoke, nhà nghỉ, nhà kiên cố...

Dự báo trong thời gian tới tình hình tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy (đặc biệt là ma túy tổng hợp) sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Dấu hiệu nhận biết những đối tượng sử dụng các loại ma túy tổng hợp ít thể hiện ra bên ngoài gây khó khăn trong công tác phát hiện quản lý.

## **2. Tình hình tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên**

Tính đến ngày 30/6/2021, toàn huyện có 142 người nghiện có hồ sơ quản lý, trong đó có 48 người nghiện ma túy tổng hợp, 94 người nghiện Heroin và các loại ma túy khác; có 180 người nghi nghiện. Người nghiện có ở 28/34 xã, thị trấn trên địa bàn huyện (*chiếm 82,35%*). Đối tượng nghiện ma túy chủ yếu là đối tượng không có nghề nghiệp, độ tuổi rất đa dạng: Độ tuổi từ 14 đến 30 tuổi có 44 người chiếm 30,99%; Từ 30 tuổi trở lên có 98 người, chiếm 69,01%.

Người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp, nhất là ma túy tổng hợp dạng “đá” có xu hướng ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong giới trẻ. Bên cạnh đó, một bộ phận thanh thiếu niên cho rằng sử dụng ma túy tổng hợp không gây nghiện và không bị lệ thuộc nên thường xuyên lợi dụng việc tổ chức sinh nhật, liên hoan, karaoke..... để sử dụng, do đó sẽ còn một lượng không nhỏ người sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp (*đa phần là thanh niên*) chưa được phát hiện, thống kê, quản lý.

## **II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN MA TUÝ NHẤT LÀ TRONG THANH, THIẾU NIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN**

### **1. Công tác quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện**

Từ năm 2017 đến nay, UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện Triệu Sơn đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chiến lược, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, cụ thể là: Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Nghị quyết 37/2012/QH13, Nghị quyết 63/2013/QH13, Nghị quyết 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm; Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma

tuý ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống ma tuý đến năm 2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 12/9/2013 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống ma tuý, mại dâm và HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch hành động số 173-KH-TU ngày 21/10/2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý”.

UBND huyện đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống ma tuý như: Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 10/3/2017 về Cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai năm 2017 và Quyết định số 661/QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác liên ngành hướng dẫn cai nghiện ma tuý; Kế hoạch số 1669/KH-UBND ngày 03/8/2017 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia PCMT giai đoạn 2017-2020, đề ra các giải pháp chủ yếu, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn nhằm thực hiện các mục tiêu cụ thể; Kế hoạch số 2449/KH-UBND ngày 9/11/2017 về việc Phát động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn huyện Triệu Sơn; Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 21/02/2020 về Tuyên truyền phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người và phòng chống tội phạm năm 2020; Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 26/02/2020 về Cai nghiện ma tuý năm 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 272 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo 138 huyện đều ban hành kế hoạch công tác năm về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện tháng hành động phòng, chống ma tuý, Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý.

## **2. Công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma tuý, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên**

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống ma tuý, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên được UBND huyện quan tâm, chú trọng, chỉ đạo các phòng, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, hoạt động thiết thực, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, hấp dẫn nhằm tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma tuý ra khỏi đời sống cộng đồng dân cư. Một số kết quả nổi bật là:

- Công an huyện đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; Tháng hành động phòng, chống ma tuý (*tháng 6*), Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (*26/6*); phối hợp thông tin, tuyên truyền về tác hại của ma tuý và kết quả công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý, đặc biệt là các thành tích, chiến công của lực lượng Công an trong các vụ án điển hình. Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống ma tuý trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động và các khẩu hiệu. Đặc biệt, trong những năm gần đây,

Công an huyện Triệu Sơn đã thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy có tác động, ảnh hưởng tích cực đến thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Huyện đoàn Triệu Sơn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, định hướng công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong công tác phòng, chống ma túy, tổ chức các hội thi tìm hiểu, triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, hiệu quả thông qua website Tuổi trẻ Triệu Sơn, Facebook Huyện đoàn Triệu Sơn; phối hợp với Đài truyền thanh huyện, xã phát gần 350 lượt bản tin tuyên truyền. Tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nhiều cuộc vận động trong thanh thiếu niên như: cuộc vận động “2 xây, 1 chống”; phong trào 3 không (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy). Đoàn thanh niên khối trường học chú trọng giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên, tổ chức ký cam kết về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên. Các cơ sở Đoàn từ huyện đến cơ sở tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động của các mô hình CLB, đội, nhóm tuyên truyền về pháp luật, phòng chống ma túy trong thanh niên.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường học tổ chức thực hiện nghiêm túc, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhận biết rõ hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp; lựa chọn các địa phương có tình hình phức tạp, các điểm nóng ma túy để tổ chức các hoạt động mít tinh, ra quân biểu dương lực lượng. Tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu, tọa đàm... 100% các đơn vị nhà trường đều treo các băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích truyền thông về phòng, chống ma túy. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên ký cam kết không liên quan đến tệ nạn ma túy; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu cho học sinh, sinh viên; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục phòng, chống ma túy trong các nhà trường. Hằng năm, các đơn vị trường học đều xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống ma túy trong các năm học.

### **3. Công tác phát hiện, đấu tranh với tội phạm về ma túy**

UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an huyện chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống ma túy. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm; các điểm, tụ điểm phức tạp; các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy để tập trung đấu tranh, triệt xóa; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy; chuyên hóa địa bàn phức tạp về ma túy tại cơ sở. Qua đó đã triệt xóa được nhiều điểm, tụ điểm phức tạp, nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2021, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện, bắt giữ 84 vụ, 116 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 106,998g Heroin, 407,173g ma túy tổng hợp; triệt xóa 11 điểm phức tạp về

ma túy trên địa bàn toàn huyện.

Cơ quan điều tra đã khởi tố hình sự 57 vụ, 74 bị can các tội phạm về ma túy; gồm: 48 bị can bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy khởi tố (chiếm 64,86%); 18 bị can bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy (chiếm 24,32%); 8 bị can bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (chiếm 10,82%). Trong số 74 bị can bị khởi tố về tội phạm ma túy, có 38 bị can ở lứa tuổi thanh, thiếu niên, chiếm tỉ lệ 51,35% (có 08 bị can ở lứa tuổi từ 16 đến dưới 18; 30 bị can ở lứa tuổi từ 18 đến 30).

Viện kiểm sát nhân dân đã thụ lý 54 vụ, 62 bị can do phạm các tội về ma túy; đã truy tố 54 vụ, 62 bị can. Tòa án nhân dân đã thụ lý 54 vụ, 62 bị cáo phạm tội về ma túy; đã xét xử 54 vụ, 62 bị cáo.

#### **4. Công tác cai nghiện, quản lý và tạo việc làm sau cai nghiện ma túy**

- Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm hạn chế tác động của tệ nạn ma túy đến mọi mặt của đời sống xã hội, Ban chỉ đạo 138 huyện đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về điều trị cai nghiện ma túy.

- Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện đẩy mạnh việc mở rộng chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone. Tính đến tháng 6 năm 2021, Trung tâm y tế huyện Triệu Sơn đang điều trị cho 57 bệnh nhân bằng thuốc thay thế Methadone.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến tháng 6 năm 2021, đã lập hồ sơ áp dụng theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 42 đối tượng và Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 77 đối tượng.

#### **5. Công tác ngăn chặn trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy**

Lực lượng Công an và các ngành chức năng đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo, tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân không trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý. Do vậy từ năm 2017 đến nay trên địa bàn huyện Triệu Sơn không xảy ra tình trạng trồng, tái trồng cây thuốc phiện.

#### **6. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy**

UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy gắn với thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng “Khu dân cư an toàn về ANTT”. Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các ngành chức năng duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản; thiết lập, củng cố, duy trì nâng cao hiệu quả công tác thu thập thông tin liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy qua các “đường dây nóng”, “hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy”, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma

túy và người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư. Phối hợp quản lý, giáo dục giúp đỡ, tạo điều kiện cho những người tù tha, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện. Phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, điểm mua bán lẻ ma túy tại xã, phường, thị trấn. Tổ chức cho các xã, phường, thị trấn đăng ký và thực hiện cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

Năm 2017, toàn huyện có 36 xã, thị trấn; trong đó có 6 xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy và 30 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy (*xã, thị trấn trọng điểm về ma túy loại 3 có 03 xã*); đến nay toàn huyện có 34 xã, thị trấn (*giảm 2 xã, thị trấn so với năm 2017*); Trong đó có 06 xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy; 28 xã, thị trấn có tệ nạn ma túy (*xã, thị trấn trọng điểm về ma túy loại 3 có 01 xã*). Sau hơn 05 năm triển khai quyết liệt các giải pháp trên địa bàn, toàn huyện có 02 xã, thị trấn giảm mức độ phức tạp về tệ nạn ma túy. Số xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy tiếp tục được duy trì.

### **III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN**

#### **1. Tồn tại, hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên giai đoạn 2017-2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể là:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy ở một số địa phương còn thiếu quyết liệt, có địa phương mới chỉ dừng lại ở việc ban hành kế hoạch thực hiện nhưng thiếu sự kiểm tra, đôn đốc thường xuyên nên chưa tạo được sự chuyển biến thực chất; sự vào cuộc của các đoàn thể quần chúng có nơi còn hình thức, chưa đồng đều, thiếu chương trình kế hoạch cụ thể; công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở chưa được quan tâm chỉ đạo và đầu tư thỏa đáng; chưa có giải pháp cụ thể, tích cực để thực hiện xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy.

- Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy nói chung và trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nói riêng, còn dàn trải, ít tổ chức được các hoạt động tuyên truyền cá biệt, chưa thường xuyên tiếp cận được các đối tượng có nguy cơ cao, dễ bị lôi kéo vào hoạt động phạm tội và tệ nạn ma túy.

- Tình trạng sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên tăng nhanh trong khi việc xác định tình trạng nghiện gặp nhiều khó khăn; tiêu chí, phác đồ điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp còn chậm được xây dựng nên lúng túng trong việc điều trị. Công tác rà soát, thống kê người nghiện chưa thực sự đầy đủ, số người nghi nghiện ma túy còn nhiều; còn một bộ phận không nhỏ người sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp chưa được thống kê, chưa có cơ chế quản lý diện người này.

- Hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên còn hạn chế; tỷ lệ người nghiện và đối tượng phạm tội về ma túy trong độ tuổi thanh thiếu niên luôn ở mức cao.

## 2. Nguyên nhân

- Sự phát triển nhanh chóng của các loại hình kinh doanh có điều kiện về ANTT như nhà hàng, nhà nghỉ, quán karaoke... trong khi đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chế tài xử lý, công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này vẫn còn nhiều sơ hở, bất cập, tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động làm phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Nhận thức về hậu quả, tác hại của các loại ma túy tổng hợp trong một bộ phận thanh thiếu niên còn hạn chế, chưa chính xác, coi ma túy tổng hợp không gây nghiện, những loại ma túy mới trên thị trường là hợp pháp, là thú vui, ăn chơi sành điệu nên dễ bị lôi kéo sử dụng.

- Cấp ủy, chính quyền của một số đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác phòng, chống ma túy; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên chưa đúng hoặc chưa đầy đủ về yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng, chống ma túy; một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy, còn có tư tưởng coi đó là trách nhiệm riêng của ngành công an nên chưa quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.

- Ý thức phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy xâm nhập ở một số cơ quan, đơn vị, trường học còn chưa cao; một số nơi còn chủ quan trước sự xâm nhập của ma túy.

- Công tác phòng ngừa ma túy trong thanh, thiếu niên chưa mang lại hiệu quả; chưa cụ thể, thiết thực; chưa có biện pháp nhằm vào các đối tượng thanh thiếu niên có nguy cơ liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và Đoàn thanh niên trong tuyên truyền, giáo dục, quản lý thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên chưa thường xuyên, có nơi còn bị buông lỏng.

- Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy, cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ trong những năm gần đây mặc dù đã được quan tâm; nhưng lực lượng vẫn còn mỏng, năng lực, trình độ nghiệp vụ chưa đồng đều; trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ còn thiếu, lạc hậu, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được thực tiễn công tác đấu tranh.

- Chế độ chính sách đối với lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy chưa tạo động lực, khuyến khích, động viên. Trong khi nhiệm vụ phòng, chống ma túy thường khó khăn, phức tạp và nguy hiểm.

## IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH MA TÚY TRONG THỜI GIAN TỚI

Dự báo trong những năm tiếp theo tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Triệu Sơn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp cả về tính chất, quy mô, phương thức, thủ đoạn và địa bàn hoạt động. Các đối tượng tội phạm về ma túy thường có sự liên kết chặt chẽ với nhau, với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Tình hình mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp diễn ra cũng khá phức tạp, đặc biệt là ma túy tổng hợp dạng đá ngày càng có chiều hướng gia tăng.

Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trong những năm gần đây có chiều hướng giảm nhưng chưa bền vững; số người nghi nghiện vẫn ở mức cao; người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp đang có xu hướng gia tăng trong giới trẻ, nếu không có biện pháp quản lý tốt thì đây cũng là nguồn bổ sung làm cho tội phạm hình sự, ma túy gia tăng.

## **V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

- Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương khẩn trương tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống ma túy 2021; Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống ma túy.

- Tăng cường nguồn lực kinh phí cho công tác phòng, chống tội phạm ma túy; chế độ chính sách đặc thù để tạo động lực, khuyến khích, động viên, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cho công tác phòng, chống ma túy; đồng thời tăng cường đầu tư trang thiết bị nghiệp vụ, phương tiện để phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy.

- Tập huấn nâng cao năng lực cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy; tiếp tục nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa tái nghiện; đa dạng hóa, từng bước xã hội hóa công tác cai nghiện.

## **VI. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI**

1. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động số 173-KH-TU ngày 21/10/2019 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma túy trên địa bàn Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025” để huy động các cấp, các ngành tham gia quyết liệt công tác phòng, chống ma túy.

2. Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với nhiều hoạt động thiết thực, nội dung hấp dẫn, phong phú; tập trung tuyên truyền cá biệt đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao hoạt động phạm tội và tham gia tệ nạn ma túy; vận động Nhân dân tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống cộng đồng dân cư.

3. Lực lượng chuyên trách tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin, tập trung đấu tranh, trấn áp quyết liệt đối với tội phạm ma túy nhất là triệt xóa các điểm, tụ điểm, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn huyện. Tiếp nhận và xử lý kịp thời, chính xác các nguồn tin do Nhân dân cung cấp về tội phạm và tệ



nạn ma túy; tạo niềm tin và chỗ dựa cho quần chúng nhân dân trong đấu tranh với tội phạm ma túy.

4. Xây dựng các mô hình thiết thực, hiệu quả, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, chống ma túy xâm nhập học đường; khuyến khích các mô hình cai nghiện mô hình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư, giúp đỡ tạo điều kiện cho người sau cai nghiện có điều kiện tái hoà nhập cộng đồng./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Ban pháp chế (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Các Phòng: GD&ĐT; LĐTB&XH; Y tế;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CAH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Bùi Huy Dũng**